

**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**XÃ ĐOÀN KẾT** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 54/BCGT-UB

Đoàn kết, ngày 6 tháng 06 năm 2024.

**BÁO CÁO**

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri  
Trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.  
Trước kỳ họp giữa năm HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.  
Trước kỳ họp giữa năm HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND xã Đoàn Kết có tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri Nguyễn Thượng  
Chiến thôn 3, xã Đoàn Kết với nội dung như sau:

Các cấp sớm quan tâm xem xét, giải quyết chế độ chính sách của người tham  
gia lực lượng bảo vệ tổ quốc từ 01/1975 – 02/1977 đối với ông Điều BLiêu, thôn 2  
xã Đoàn Kết. Hiện ông Điều BLiêu đã làm hồ sơ và gửi các cơ quan đề nghị  
giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa xem xét giải quyết.

UBND xã Đoàn Kết giải trình ý kiến, cụ thể như sau :

Năm 2023 UBND xã Đoàn kết có nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính  
sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh tổ quốc của ông Điều BLiêu  
thôn 2, xã Đoàn Kết. ( Thông qua ngành chuyên môn là BCH quân sự xã). Hồ sơ  
gồm có:

1. Bảng khai cá nhân
2. Quá trình công tác
3. Giấy xác nhận của người làm chứng

Sau đó BCH quân sự xã chuyển hồ sơ của ông Điều Bliêu lên cơ quan cấp  
trên trực tiếp là BCH quân sự huyện và được đại diện BCH quân sự huyện trả lời  
là hồ sơ không đủ điều kiện xét, với lý do:

- Không có giấy tờ liên quan để chứng minh là từ tháng 1/1975 đến tháng  
2/1977 ông Điều BLiêu công tác tại đơn vị C. 175 -tỉnh Sông Bé.

- Giấy xác nhận của 2 người làm chứng đó là: ông Nguyễn Thượng Chiến và  
ông Nguyễn Trọng Nghĩa là không đủ căn cứ.

Từ kết quả trả lời trên của đại diện BCH quân sự huyện, BCH quân sự xã  
Đoàn Kết đã trả lời và hướng dẫn ông Điều BLiêu tiếp tục bổ sung hồ sơ theo quy  
định. Tuy nhiên ông Điều Bliêu không bổ sung hồ sơ theo hướng mà lại nhờ ông  
Nguyễn Thượng Chiến trực tiếp mang hồ sơ lên BCH quân sự huyện và cũng  
được BCH quân huyện trả lời và hướng dẫn như trên. Từ đó đến nay BCH quân sự  
xã không thấy ông Điều BLiêu liên hệ nộp bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn.

Ngày 31/05/2024 ông Nguyễn Thượng Chiến có ý kiến kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND huyện, tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2024.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Đoàn kết giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri Nguyễn Nguyễn Chiến.



Lương Nghĩa